

# Tinh trùng yếu có có bầu nhân tạo được không?

Tinh binh yếu là 1 nguyên nhân thường gặp dẫn đến bệnh vô sinh, hiếm muộn ở phái mạnh. Vậy có thể áp dụng mang bầu nhân tạo với tình huống này hay không? Cùng sắm lời giải đáp qua sau đây.

Tinh binh yếu là một trong số những nguyên nhân chính gây nên vô sinh, hiếm muộn tại con trai. Tùy theo nguyên nhân gây ra tinh binh yếu là như thế nào mà có bí quyết chữa trị tương ứng. Song song sở hữu đấy, bệnh nhân chồng cũng buộc phải được sử dụng các bí quyết trợ giúp sinh sản để nâng cao khả năng thụ thai cho vợ. Vậy thụ thai nhân tạo có tác dụng tốt đối với tình huống này không? Cùng nghiên cứu lời giải đáp qua bài viết dưới.



Con trai tinh trùng yếu có mang thai nhân tạo được hay không?

[Hiếm muộn](#)

[Bệnh viện chua hiếm muộn](#)

[Khám vô sinh ở đâu tốt nhất](#)

[Bệnh vô sinh nam](#)

[Kham vo sinh hiếm muộn](#)

[Bệnh vô sinh ở nữ giới](#)

## Tinh trùng yếu là gì?

Tinh trùng yếu (hay còn được gọi là "tinh trùng loãng") là tình trạng mối quan hệ đến tin cậy tinh trùng, được đánh giá vì hai yếu tố: số lượng tinh binh và tỷ lệ tinh trùng di động. Nam giới được chẩn đoán là tinh dịch yếu là lúc có đa dạng hơn 25% tinh trùng chết hay nằm yên và ít hơn 75% tinh dịch di động, trong đấy có ít hơn 50% tinh trung di động trung bình và ít hơn 25% tinh binh di động nhanh.

## Triệu chứng tinh trùng yếu là gì?

Phái mạnh có tinh trùng yếu luôn sinh ra các biểu hiện thường gặp như:

- Tinh binh không thể hóa lỏng
- Tinh binh ít và loãng
- Tinh trùng có màu và mùi bất thường
- Tinh dịch vón cục
- Quan hệ với vợ đều đặn trong lúc dài nhưng không thể đậu thai



Quan hệ thường xuyên tuy vậy không đậu thai là một triệu chứng của tinh trùng yếu.

# Nguyên nhân làm cho tinh trùng yếu là gì?

Lý do gây ra tình trạng tinh binh yếu bao gồm: nguyên nhân từ bên trong (bệnh lý) và lý do từ bên ngoài (lối sống, môi trường sống,...). Cụ thể là:

- Do căng thẳng: lo lắng kéo dài là một trong số nguyên nhân phổ biến làm cơ thể đau đớn và dẫn đến tinh binh yếu. Kiểm tra dịch tinh đồ của các đối tượng đàn ông gặp phải lo lắng kéo dài cho nhóm thấy lượng tinh dịch đựng ít tinh binh, tỷ lệ tinh dịch di động rệu và rộng rãi tinh trùng mắc phải dị dạng.
- Do chế độ ăn uống: khẩu phần ăn uống không phù hợp, không sản xuất đủ chất dinh dưỡng, đồ ăn cất rộng rãi chất bảo quản, tiêu thụ rau, củ, quả viem thuốc trừ sâu,... Là tác nhân hạn chế chất lượng tinh trùng của đàn ông.
- Do lạm dụng chất gây nghiện, chất kích thích: rộng rãi đấng mày râu kiểm tra giúp kết quả tinh trùng yếu cho biết rằng bản thân lạm dụng rượu bia và đều đặn hút thuốc lá.
- Do tập luyện quá sức: tập luyện thể thao rất nhiều là nguyên do gây rối loạn nhịp sinh học, tăng nhiệt độ vùng kín,... Hạn chế số lượng tinh dịch.
- Bởi bệnh lý lý: một số bệnh lý như là ứ nước màng tinh hoàn, giãn mạch máu thừng tinh, tinh hoàn ẩn lạc địa điểm,... ảnh hưởng tới số lượng và uy tín tinh dịch. Bên cạnh đó, các chứng nhiễm khuẩn vì quai bị, bệnh giang mai hoặc thủy đậu có khả năng khiến cho tinh hoàn gặp phải teo và gây ra suy giảm chức năng sinh dục ở đàn ông.
- Do dùng thuốc: một vài chiếc thuốc dùng trong điều trị đau dạ dày, tiểu đường, nâng cao huyết áp,... Có khả năng nguy hại tới tin cậy và số lượng tinh trùng.



Căng thẳng kéo dài là một trong các lý do dẫn tới tinh trùng yếu.

Tùy theo nguyên nhân gây tinh dịch yếu mà nam giới có thể nâng cao số lượng và tin cậy tinh trùng. Nếu là vì nguyên do bên không kể tác động thì buộc phải giảm thiểu xa chúng: sống lạc quan, từ phá rượu bia, thuốc lá, hạn chế tiếp xúc môi trường độc hại, thay đổi chế độ ăn uống phù hợp,... Trường hợp nguyên nhân là vì bệnh, đấng mày râu buộc phải thăm khám chuyên gia được được xác định bệnh lý chính xác và chữa trị phù hợp.

## Tinh binh yếu có thụ tinh nhân tạo được hoặc không?

Với các cách giúp đỡ sinh sản hiện đại, con trai có tinh binh yếu vẫn có thể có con. Trong đó, khoa học mang thai nhân tạo (iui) được sử dụng thường gặp nhất lúc chữa trị nội khoa không đem lại kết quả đó là mong đợi. Với cách lọc rửa để mua tinh binh khỏe mạnh và bơm trực tiếp vào trứng, tỷ lệ có bầu sẽ tăng và có khả năng đạt mức từ 80 - 90%.

Mặt khác, phái mạnh có tinh binh yếu cũng có thể dùng các phương pháp giúp đỡ sinh sản khác như là thụ thai ống nghiệm (ivf). Bình thường, bác sỹ chỉ tư vấn áp dụng ivf thời điểm thụ thai nhân tạo nhiều lần không thành công. Do vì, mang thai ống nghiệm hơi phức tạp, biến mất đa dạng khi và tốn kém giá thành.



Thụ thai ống nghiệm được chỉ định thời điểm thụ thai nhân tạo thất bại nhiều.

Giả dụ nhận biết bản thân có triệu chứng của tinh binh yếu, bạn cũng không cần thiết quá lo sợ. Việc cần thiết là giữ bình tĩnh và đến thăm khám phòng khám hay trung tâm y tế để có hướng điều trị phù hợp.

